

Thái Bình hết mình với dự án đường dây 500kV mạch 3

Sau gần 240 ngày thi công với tiến độ thần tốc, dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) đã chuẩn bị hoàn thành xây lắp và đóng điện thông tuyến. Đây là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của đất nước, bảo đảm an ninh năng lượng, cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội cho miền Bắc. Trong kỳ tích đó, Thái Bình đã đóng góp nhiều sức người, sức của với tinh thần hết mình với dự án.

KỶ 1: CÔNG TRÌNH MỞ ĐƯỜNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN

Tháng 5/2023, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII quốc gia. Quy hoạch xác định ngành điện phải đi trước, mở đường cho phát triển: "Điện là ngành hạ tầng quan trọng, phát triển điện lực phải đi trước một bước tạo nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững đất nước, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm quốc phòng, an ninh".

Vì sự phát triển của cả miền Bắc

Trong bối cảnh hiện nay, tổng công suất nguồn điện của cả nước không thiếu với khoảng trên 75.000MW, trong khi nguồn khả dụng khoảng 50.000MW. Tuy nhiên, miền Bắc vẫn xảy ra thiếu điện cục bộ, nguyên nhân là do việc điều hành chưa tốt. Cuối tháng 1/2024, tại cuộc họp trực tuyến của Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương về triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo.



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình tham gia lắp cấu kiện cột điện dự án đường dây 500kV.

Một trong những giải pháp đó là phải thúc đẩy dự án đường dây 500kV mạch 3, vì đây là dự án trọng điểm quốc gia, cấp bách, có vai trò quan trọng đối với an ninh năng lượng quốc gia, nhất là đối với khu vực miền Bắc.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối được chia làm 4 dự án thành phần: đường dây 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu; đường dây 500kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa; đường dây 500kV

nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa; đường dây 500kV nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối. Dự án có tổng chiều dài khoảng 519km với 1.179 vị trí móng cột, tổng mức đầu tư khoảng 22.000 tỷ đồng. Đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn 211 xã, phường của 43 huyện, thị xã thuộc 9 tỉnh gồm Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên. Theo các chuyên gia, đây là dự

án rất quan trọng trong cung ứng điện nói chung và truyền tải điện của Việt Nam nói riêng. Việc hoàn thành dự án sẽ giúp tăng công suất truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc từ 2.200MW lên 5.000MW nhằm giải quyết vấn đề cung ứng điện cho miền Bắc đang gặp rất nhiều khó khăn, cấp bách vì nhu cầu điện cho tiêu dùng và sản xuất, kinh doanh không ngừng tăng cao.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng như vậy, Chính phủ

đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương cùng vào cuộc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai thực hiện đồng thời 4 dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3. Để hoàn thành được dự án trong điều kiện có rất nhiều khó khăn, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh: Chúng ta phải huy động lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư tại chỗ, chỉ huy tại chỗ để triển khai dự án; vừa huy động được sức mạnh tổng hợp vừa tạo việc làm cho người dân trong vùng dự án. Đây là lợi ích của quốc gia, của dân tộc, của toàn dân, không phải việc của riêng ai, nên cùng với các đơn vị chủ công, nòng cốt thì cả hệ thống chính trị phải vào cuộc, huy động sức mạnh tổng lực để triển khai, quyết tâm hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6 năm 2024.

"Nhất hủ bá ứng", "trên dưới đồng lòng"

Hiểu rõ đầu tư đường dây 500kV mạch 3 là để bảo đảm cung ứng đủ điện cho miền Bắc, phục vụ sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng của nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo nên các tầng lớp nhân dân Thái Bình đồng thuận với chủ trương, thống nhất hưởng ứng triển khai dự án. Ông Phạm Văn Nhân, ở thôn Thọ Lộc, xã Minh Khai (Vũ Thư) cho biết: Trải qua một mùa hè năm 2023 thiếu điện, tôi thấy cuộc sống sinh hoạt của gia đình cũng như bà con nhân dân rất khó khăn. Đáng lo nhất là thiếu điện khiến các doanh nghiệp phải tạm ngừng sản xuất, hàng vạn lao động thiếu việc làm, thu nhập giảm ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Vì vậy, khi biết Đảng và Nhà nước đầu tư xây dựng đường dây 500kV mạch 3 đưa điện từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc, bà con chúng tôi phấn khởi vô cùng và bảo nhau tạo

mọi điều kiện thuận lợi để dự án sớm được triển khai.

Không chỉ đồng thuận, ủng hộ chủ trương thực hiện dự án, các tầng lớp nhân dân, nhất là các hộ có đất bị thu hồi phục vụ thi công đường dây 500kV mạch 3 đoạn trên địa bàn Thái Bình cũng phấn khởi, tích cực hợp tác trong việc đo đạc, kiểm đếm và giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Đỗ Văn Phong, thôn Đại Phú, xã Châu Sơn (Quỳnh Phụ) có ao nuôi trồng thủy sản diện tích hơn 3.000m². Ngoài đồng thuận bàn giao đất phục vụ dự án, gia đình ông còn chủ động bơm tát ao, thu hoạch thủy sản giúp đơn vị thi công thuận lợi đào hố, đúc móng và lắp đặt cột điện. Ông Phong chia sẻ: Từ trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đến nay, gia đình vẫn chưa lấy nước vào ao, chấp nhận mất một vụ nuôi trồng thủy sản để ngành điện không bị cản trở trong quá trình thi công cột và kéo dây. Mặc dù có thiệt hại về kinh tế nhưng cái được lớn là góp phần cho dự án sớm hoàn thành, cả miền Bắc không còn thiếu điện nên gia đình tôi vẫn vui vẻ đợi đến khi làm xong đường dây 500kV mới nuôi thả thủy sản trở lại.

Đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn 4 huyện của tỉnh Thái Bình gồm Vũ Thư, Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ có tổng chiều dài 38,93km, với 107 vị trí cột. Để thực hiện dự án, nhà nước phải thu hồi đất của 505 hộ và 77 hộ có nhà bị ảnh hưởng trong hành lang an toàn lưới điện. Người dân các địa phương có đường dây 500kV chạy qua, nhất là các hộ bị thu hồi đất phục vụ cho dự án đều vui vẻ tháo dỡ công trình, thu lùa và hoa màu, thủy sản để bàn giao đất. Đặc biệt, bà con còn sẵn sàng tham gia cùng lực lượng thi công đào móng cột, vận chuyển vật liệu thi công công trình giúp cho tiến độ triển khai dự án tại Thái Bình nhanh chóng.

Ông Trần Đức Toàn, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện Vũ Thư



Để làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, chúng tôi xác định công tác tuyên truyền có vai trò then chốt. Tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân đều hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của dự án từ đó đồng thuận với chủ trương và chấp hành tốt công tác giải phóng mặt bằng. Đối với các vấn đề khó khăn, vướng mắc, huyện tổ chức hội ý giữa các phòng, ban, ngành chuyên môn, đồng thời xin ý kiến các sở, ngành của tỉnh để sớm tháo gỡ nên Vũ Thư hoàn thành giải phóng mặt bằng trước thời hạn 2 ngày so với yêu cầu. Huyện Vũ Thư cũng như các xã có dự án đi qua thường xuyên quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công về mặt bằng, bảo đảm an ninh trật tự và các hệ điều kiện cần thiết khác.

Ông Đoàn Đức Thanh, Trưởng thôn Trung, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư



Trên địa bàn thôn Trung có 3 vị trí cột điện 500kV. Để xây lắp đường dây, nhà nước thu hồi đất của 8 hộ với tổng diện tích hơn 5.000m². Tất cả các hộ bị thu hồi đất đều đồng tình với chủ trương thực hiện dự án. Bà con đã chủ động thu dọn cây cối, hoa màu, tháo dỡ công trình để bàn giao đất cho nhà nước, tạo thuận lợi cho đơn vị thi công xây dựng móng, lắp cột và kéo dây.

Anh Đào Văn Công, công nhân Công ty Điện lực Thái Bình



Đường dây 500kV mạch 3 là dự án trọng điểm, cấp bách của quốc gia. Chính vì vậy, khi được đơn vị tin tưởng phân công tham gia cùng lực lượng nhà thầu thi công dự án này, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Tuy chịu áp lực về thời gian, làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cấu kiện lớn và rất nặng, công việc rất vất vả nhưng tôi cũng như các công nhân của Công ty Điện lực Thái Bình nỗ lực hết mình hoàn thành phần việc được giao, phối hợp với đơn vị thi công sớm đưa dự án về đích vượt tiến độ.

(còn nữa)

KHẮC ĐUẤN - MẠNH THẮNG

MẶT TRẬN TỔ QUỐC THÀNH PHỐ

Phát huy vai trò trong xây dựng đô thị văn minh



Người dân xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) tự nguyện hiến đất, tài sản để nâng cấp, mở rộng đường giao thông.

Nhiệm kỳ qua, MTTQ thành phố đã phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân, đồng lòng chung sức xây dựng thành phố Thái Bình ngày càng văn minh, hiện đại. Ông Trần Trọng Phúc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố cho biết: Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố quan tâm, chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và phong trào thi đua "Đàn vận khéo" trên các lĩnh vực:

xây dựng hệ thống chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế. Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ thành phố thường xuyên phối hợp tổ chức thực hiện 5 nội dung cuộc vận động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng những việc làm cụ thể. MTTQ cơ sở hướng dẫn, chỉ đạo các khu dân cư duy trì và phát triển các mô hình thực hiện cuộc vận động nhằm phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện, từng bước xã

hội hóa bảo vệ môi trường, góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, xây dựng đô thị văn minh. Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết thực hiện nghiêm quy chế quản lý đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và tham gia quản lý đất đai trên địa bàn. Bà Phạm Thị Nhỏ, tổ 9, phường Bồ Xuyên cho biết: Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của MTTQ phường và Ban công tác mặt trận tổ dân phố, khu dân cư, chúng tôi rất nhiệt tình hưởng ứng công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Cứ thứ năm hàng tuần là chị em phụ nữ, cựu chiến

binh, đoàn viên, thanh niên trong khu dân cư cùng với Ban công tác mặt trận tập trung vệ sinh môi trường trên các đường phố của địa bàn khu dân cư, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nhắc nhở an toàn giao thông, nhất là khu vực trường học. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã Thái Bình, 20 năm xây dựng và phát triển thành phố, đầu tháng 6 bà con nhân dân chúng tôi nhiệt tình tham gia vệ sinh môi trường, thu gom bãi rác thải tự phát, bốc, xóa quảng cáo rao vặt trái phép, vệ sinh sơn, vẽ tại các trụ điện, tường rào, công trình cũ mốc... để môi trường, cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp.

Nhờ làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, MTTQ các cấp thành phố đã huy động được đồng bào cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân chung sức tham gia thi đua lao động sáng tạo, đóng góp các nguồn lực để phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, 152 khu dân cư có nhà văn hóa; 100% các tuyến đường được lắp đèn chiếu sáng, đèn trang trí, các pa nô, khẩu hiệu được kẻ vẽ mới, thiết kế đẹp, hiện đại; hệ thống cây xanh được quy hoạch, trồng mới; nhà ở dân cư được chỉnh trang, đánh số khu vực; các khu đô thị, khu chung cư được xây mới hiện đại, quản lý chặt chẽ; các công viên, công trình công cộng, lòng, lề đường được chỉnh trang, nâng cấp... đã mang lại diện mạo mới, sức sống mới của một đô thị văn minh "Sáng - xanh - sạch - đẹp". Các hoạt động xây dựng đô thị văn minh được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, MTTQ cơ sở đã tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ và

nhân dân thành phố ủng hộ công tác xã hội hóa lắp đặt camera trên địa bàn thành phố với tổng số tiền trên 6,2 tỷ đồng. Các tầng lớp nhân dân hàng hái đóng góp nguồn lực, chung sức tham gia chỉnh trang, xây dựng cơ sở hạ tầng. Bà Nguyễn Thị Phúc, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Quang Trung, xã Đông Thọ cho biết: Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, trên địa bàn thôn được triển khai dự án xây dựng tuyến đường phía Nam của thôn. Sau khi được xã triển khai, chúng tôi đã họp chỉ bộ và ban công tác mặt trận để phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân trên tuyến đường tự giác hiến đất mở đường. Trong quá trình thi công, người dân tự nguyện hiến đất, tạo mọi điều kiện cho nhà thầu thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng theo quy định. Ông Nguyễn Văn Đức, thôn Quang Trung, xã Đông Thọ chia sẻ: Sau khi được lãnh đạo xã, MTTQ xã, ban công tác mặt trận thôn đến vận động, tuyên truyền, giải thích, người dân chúng tôi đồng thuận và chấp hành nghiêm chỉ đạo chung, tự nguyện tháo dỡ các công trình vệ sinh, tường đầu để phục vụ xây dựng tuyến đường. Đến nay, công trình đã hoàn thành rất đẹp, khang trang, bà con lại tuyên truyền lẫn nhau giữ gìn vệ sinh môi trường, cùng xây dựng con đường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Với những việc làm thiết thực, cụ thể, nếp sống văn minh đô thị từng bước trở thành ý thức trách nhiệm, hành động thực tiễn của người dân, góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn.

MINH NGUYỆT

▶ THÀNH PHỐ

Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thị xã (30/6/1954 - 30/6/2024), 20 năm xây dựng và phát triển thành phố (2004 - 2024), UBND thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa (GDVH) tiêu biểu năm 2024.

Thời gian qua, phong trào xây dựng GDVH trên địa bàn thành phố đã phát triển sâu rộng, có sức lan tỏa, chất lượng được nâng cao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc đăng ký, bình xét, công nhận danh hiệu GDVH được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, công khai, đúng quy định. Tỷ lệ số gia đình đăng ký và đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng tăng. Năm 2023, toàn thành phố có 98,1% gia đình đăng ký xây dựng GDVH; qua bình xét có gần 59.000 gia đình đạt tiêu chuẩn, chiếm 93,6% so với tổng số gia đình. Tiêu biểu như phường Trần Hưng Đạo, Trần Lãm, Đẽ Thám, xã Đông Thọ...

Năm 2024, thành phố phấn đấu tỷ lệ số gia đình đăng ký GDVH đạt 98%, đạt chuẩn GDVH chiếm 94,3%. Để đạt mục tiêu đó, thành phố tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản quy định về lĩnh vực gia đình, nếp sống văn hóa, nếp sống văn minh đô thị; tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện phong trào ở cơ sở; gắn việc thực hiện phong trào xây dựng GDVH với đẩy mạnh các phong trào thi đua.

ĐỨC DUNG

▶ HƯNG HÀ

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 157 quần chúng ưu tú

Trung tâm Chính trị huyện Hưng Hà phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện vừa tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 3 năm 2024 cho 157 quần chúng ưu tú trên địa bàn huyện.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt 5 nội dung cơ bản: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phân đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, những quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được Trung tâm Chính trị huyện cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm xây dựng, củng cố nền tảng tư tưởng, chính trị vững vàng cho các học viên, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị cũng như phẩm chất đạo đức, lối sống để phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

BAO AN

▶ Thành lập Hội Cựu Công an nhân dân huyện Đông Hưng

Hội Cựu Công an nhân dân huyện Đông Hưng vừa tổ chức công bố quyết định thành lập và Đại hội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Hội Cựu Công an nhân dân huyện Đông Hưng thu hút trên 150 hội viên là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên địa bàn huyện đã nghỉ chế độ. Hội Cựu Công an nhân dân huyện thành lập và hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết hội viên là các thể hệ cựu Công an nhân dân, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ cựu công an; tổ chức chăm lo, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Hội cũng sẽ phát huy tinh thần của hội viên góp ý và tích cực thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại hội đã công bố quyết định thành lập Hội, bầu các đại biểu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ban Kiểm tra Hội Cựu Công an nhân dân huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2024 - 2029.

THU HIỀN